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"ดาว์พงษ์"
เตรียมหารือมหา'ลัยร่วมกำหนดแนวทางผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของประเทศ
หลังกระทรวงแรงงานรายงานตัวเลขมีบัณฑิตสายสังคมออกมาล้นตลาด

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้
ศธ.หาแนวทางที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของประเทศ
ลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของประเทศเกินความจำเป็น
เนื่องจากทางกระทรวงแรงงานก็ได้รายงานตัวเลขผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ว่ามีบัณฑิตจบการศึกษาในสายสังคมออกมาจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ และ
ศธ.เองก็กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่
โดยแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้จะต้องอาศัยตัวเลขของความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งกระทรวงแรงงานได้สรุปตัวเลขในเบื้องต้นแล้ว
และอยู่ระหว่างรอประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อยืนยันตัวเลขให้ออกมาให้ชัดเจนว่า ภายใน 5 ปี
ประเทศไทยจะมีความต้องการบุคลากรด้านใด และแต่ละระดับจำนวนเท่าไร ถ้าได้ตัวเลขมาแล้ว
ตนก็จะนำมาหารือร่วมกับมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เพื่อที่จะร่วมกำหนดแนวทางในการผลิตบัณฑิต
โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนในส่วนของงบประมาณ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงจำนวนของผู้ที่จบการศึกษาแต่ทำงานได้ตรงกับสาขาที่เรียนมา
พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า ตนคิดว่าคงต้องมีการระบุออกมา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ก็มีการระบุว่าสาขานี้ต้องการ 100 คน ผลิตได้ 120 คน ทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาด้วยว่า
สาขาใดที่เรียนแล้วมีงานทำแน่นอน หรืออาจจะเรียนในสาขาหนึ่งแต่ไปทำงานคนละสาขาก็เป็นไปได้
ซึ่งคงต้องมีการระบุออกมาเป็นร้อยละให้ชัดเจน
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